



## แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เนื่องจากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกันในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยนำข้อมูลจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบที่ ๑ ซึ่งปรากฏรายชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วยนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้

๑. การงดรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ท่าน และอาจารย์ใหม่ที่รับสมัครมาทดแทนยังมีผลงานวิชาการไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ จึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้

๒. การขอปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรยังมิได้ดำเนินการขอปิดหลักสูตรเนื่องจากมีนักศึกษาคงค้างอยู่ จำนวน ๘ คน โดยสาขาวิชาได้ดำเนินการจนนักศึกษาได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยทุกคน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาจำนวน ๒ คน ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงไม่มีนักศึกษาคงค้างคงเหลืออยู่

๓. การปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้เร่งดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๘ ส่งผลให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และมีความสมบูรณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอแถลงการณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑